

Tân Yên, ngày 04 tháng 9 năm 2015

*
Số 22 -TB/HU

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Lan Giới về tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới

Ngày 01 tháng 9 năm 2015, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Lan Giới để nắm tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghe Đảng uỷ, UBND xã báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, Thường trực Huyện uỷ kết luận như sau:

1- Đảng uỷ xã Lan Giới đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, sắp xếp bộ máy tổ chức, thống nhất phân công nhiệm vụ cấp uỷ, xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của cấp uỷ; đội ngũ cán bộ lãnh đạo sau Đại hội được trẻ hoá, kiện toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Huyện uỷ ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lan Giới thời gian qua trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Song đến nay, Lan Giới vẫn là xã rất khó khăn. Về cách làm còn nặng tư tưởng bao cấp, chưa phát huy được hết nội lực của mình; triển vọng phát triển chưa hình thành rõ nét. Nếu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như hiện nay thì khó có thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và những năm tiếp theo; không thể về đích nông thôn mới vào năm 2019 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Nguyên nhân của những hạn chế đó là do xã có xuất phát điểm thấp về phát triển kinh tế - xã hội; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào huyện, tinh của cán bộ, nhân dân còn lớn; đội ngũ cán bộ xã còn một số mặt bất cập; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và cách thức tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

2- Trong thời gian tới, Huyện uỷ yêu cầu:

- Đảng uỷ, UBND và các ngành, đoàn thể xã Lan Giới cần đổi mới về tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó chú ý:

+ Khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại; phải chủ động, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm; cần linh hoạt, năng động trong tổ chức thực hiện, có nhiều cơ chế để phát huy nội lực trong nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, của con em đang công tác ngoài xã.

+ Khắc phục tình trạng ra nghị quyết chung chung, không cụ thể, thiết thực, không sát với thực tiễn; quán triệt yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

+ Trong chỉ đạo, phải cụ thể, sâu sát, nói đi đôi với làm; phải có kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể, trong đó nêu rõ nội dung công việc cần làm, rõ người phụ trách, chịu trách nhiệm, rõ thời gian và nguồn lực thực hiện. Phát huy vai trò cá nhân phụ trách, chú trọng đến hiệu quả.

+ Lãnh đạo xã và đội ngũ cán bộ chuyên môn ở xã cần phải nắm chắc những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đảng uỷ, UBND xã cần tăng tính quyết đoán, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các công việc; thường xuyên kiểm điểm tiến độ thực hiện và tìm ra cách làm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Về định hướng phát triển:

+ Trọng tâm từ nay đến năm 2018, Đảng uỷ, UBND xã Lan Giới cần tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế; nâng cao thu nhập và mức sống của nhân dân ngang bằng với mức bình quân chung của huyện. Phải tìm ra được hướng đi trong phát triển kinh tế, phát huy được các thế mạnh của địa phương.

+ Từ năm 2019 trở đi mới tập trung vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt, có thể về đích Nông thôn mới vào năm 2020 hoặc sau năm 2020.

- Trước mắt, cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Quan tâm xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Trọng tâm là kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung; chỉ ra các sản phẩm thế mạnh của xã cần tập trung phát triển. Đánh giá lại các mô hình phát triển kinh tế của địa phương, trong đó chú trọng phát triển kinh tế vườn đồi, cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao.

+ Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quỹ đất công ích, đất xen kẹt, đất 02 và các nguồn thu của xã. Từ đó xây dựng kế hoạch tăng thu ngân sách trong giai đoạn 2016-2020, gắn với lộ trình trả nợ của xã.

+ Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu; kế hoạch phát triển hợp tác xã và các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký thực hiện năm 2015.

+ Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đảm bảo sát với điều kiện địa phương.

+ Thành lập một số đoàn cán bộ gồm cả cán bộ thôn, hộ nông dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong huyện; lựa chọn những cách làm hay áp dụng vào thực tế địa phương.

+ Chú trọng làm tốt hơn nữa công tác truyền truyền, công tác dân vận. Cán bộ, đảng viên phải thực sự đi đầu, nêu cao tinh thần gương mẫu trong phát triển kinh tế; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các ban phát triển thôn.

+ Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn, tham mưu cho Đảng uỷ - UBND xã.

+ Quan tâm xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đảm bảo môi trường văn hoá, đời sống văn hoá lành mạnh; xây dựng làng xóm xanh - sạch - đẹp, xây dựng khu dân cư tự quản về môi trường; củng cố các danh hiệu làng văn hoá; làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội.

3- Về trách nhiệm của huyện:

- Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ viên phụ trách xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của xã. Từ nay đến hết tháng 01 năm 2016, hằng tháng bố trí về dự họp với Đảng uỷ xã (Đảng uỷ xã khi mời họp Đảng uỷ phải báo cáo xin ý kiến và mời các đồng chí được phân công phụ trách về dự họp Đảng uỷ).

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện nghiên cứu hỗ trợ xã phát triển các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả; định hướng giúp xã xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung và kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Phòng Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ xã trong công tác rà soát, quản lý đất đai, giao đất, đấu giá đất ở để tăng cường quản lý và tạo nguồn thu cho xã.

- Các phòng, ban, ngành khác của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng cho xã trong công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế- xã hội; xây dựng nông thôn mới; quản lý đầu tư và ngân sách...

Trên đây là nội dung kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Lan Giới; xin thông báo để Đảng uỷ xã Lan Giới và các cơ quan, ban, ngành của huyện biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh uỷ (b/c),
- Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện,
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện,
- Các phòng QLNN của huyện,
- Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách xã Lan Giới,
- Đảng uỷ, UBND xã Lan Giới,
- VPHU: + LĐVP,
+ Lưu VT.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thế Huy